

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Công văn số 3050/SKHĐT-HTDN ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh về việc đề nghị báo cáo đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo như sau:

I. Tình hình phát triển hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020

1. Tình hình chung

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, UBND huyện luôn khuyến khích, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể (KT TT) nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng trên địa bàn huyện như chỉ đạo các ngành có liên quan tham gia trực tiếp hướng dẫn các HTX về thủ tục thành lập, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời tranh thủ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức Đại hội thành lập mới HTX. Trong các năm qua, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện phối hợp Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các xã đã tổ chức triển khai Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các HTX xây dựng mô hình hoạt động theo đúng quy định hiện hành. Qua đó nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển KT TT, HTX, hộ kinh doanh (HKD) được nâng lên, nhiều HTX, tổ hợp tác (THT), Hộ kinh doanh đã được thành lập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KT TT, HTX, HKD trong nền kinh tế quốc dân. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện đã thực hiện dứt điểm việc chuyển đổi hoạt động và đăng ký lại HTX theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.

Bên cạnh các kết quả đạt được, khu vực KT TT, HTX, HKD vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Tốc độ tăng trưởng còn thấp, tỷ lệ đóng góp vào GDP của huyện chưa đáp ứng được yêu cầu do phần lớn các HTX, THT, HKD có quy mô nhỏ. Số lượng các HTX, THT, HKD tăng, nhưng số lượng thành viên tham gia có xu hướng giảm vì sự gắn kết lợi ích giữa HTX, THT và thành viên mờ nhạt, lợi ích kinh tế mà HTX, THT mang lại cho thành viên chưa nhiều. Việc liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về KT TT, HTX, HKD ở một số địa phương,

đơn vị còn nhiều bất cập; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng trong phát triển KTTT, HTX còn thiếu chặt chẽ, chưa thật sự hiệu quả. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đảng viên và người dân về bản chất, vị trí, vai trò của KTTT, HTX, HKD chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương còn mang tính hình thức, chưa thật sự quan tâm đến loại hình kinh tế này. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước cho KTTT, HTX, HKD nhiều nhưng dàn trải, phân tán và thiếu nguồn lực để thực hiện. Đội ngũ làm công tác quản trị HTX, HKD còn yếu, đa số là người lớn tuổi, phần lớn không có chuyên môn, chưa qua đào tạo bồi dưỡng nên chậm đổi mới và cập nhật kiến thức quản lý về kinh tế thị trường.

1.1 Về tổ hợp tác (THT)

Đến nay, trên địa bàn huyện hiện có 338 THT với tổng số 12.060 tổ viên, các THT đang phát huy hiệu quả trong việc giúp nhau tổ chức sản xuất, làm dịch vụ trong nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp cho việc xuống giống tập trung, đồng loạt, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất.

Các THT hoạt động tuy có hiệu quả, nhưng chủ yếu là mô hình liên kết sản xuất, tổ viên chưa mạnh dạn hùn vốn để tạo ra hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nên thiếu cơ sở để đánh giá hiệu quả của các THT trong sản xuất nông nghiệp. Một số nông dân vẫn còn tập quán tự sản xuất riêng lẻ, chưa đổi mới tư duy sản xuất, chưa chủ động tham gia vào các THT để hoạt động. Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho các mô hình sản xuất tuy có đầu tư nhưng còn hạn chế.

Nhìn chung, các THT chỉ hoạt động theo thời vụ, hợp tác cùng nhau trong khâu xuống giống, thu hoạch và trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các tổ viên chưa thực hiện góp vốn cho hoạt động chung, đa số làm ăn riêng lẻ nên chưa mang lại hiệu quả và thu hút người dân tham gia vào THT.

1.2 Về hợp tác xã (HTX)

Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 21 HTX với 792 thành viên tham gia và tổng cộng nguồn vốn trên 4,5 tỷ đồng, trong đó có 17 HTX nông nghiệp và 1 HTX vận tải trải đều trên địa bàn các xã, thị trấn và hoạt động trên lĩnh vực theo đặc điểm ngành hàng chủ lực, thế mạnh của địa phương. Trong tháng 10 năm 2020 Huyện đã ban hành Quyết định giải thể HTX là HTX thương mại và dịch vụ Cái Tàu Hạ, HTX sản xuất và dịch vụ Nha Môn và HTX sản xuất dịch vụ nông sản Thanh Phong.

Nhìn chung phần lớn các HTX hoạt động chưa mang lại hiệu quả, chủ yếu là cung ứng dịch vụ đầu vào (giống, vật tư) và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho thành viên. Năm 2020, trong số 17 HTX đang hoạt động có 09 HTX phát sinh doanh thu, trong đó có 03 HTX có doanh thu lớn là HTX SX&DV nông nghiệp, hoa kiểng Tân Phú (1.980 triệu đồng), HTX SX&DV thủy sản Châu Thành (538 triệu đồng) và HTX VTTB Châu Thành (205 triệu đồng); có 01 HTX lỗ là HTX dịch vụ nông nghiệp Nha Môn.

Chất lượng hoạt động của các HTX chưa cao, số vốn góp của thành viên

HTX chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh vì có một số thành viên không góp vốn, làm cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao, dẫn đến thu nhập của thành viên HTX còn thấp từ đó không thu hút được thành viên mới; đồng thời việc huy động vốn, vay vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX cũng còn gặp nhiều khó khăn do HTX không có tài sản để đảm bảo thế chấp vay vốn theo quy định và chưa xây dựng được phương án hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, chưa năng động, chậm đổi mới theo nhu cầu thị trường; Ban quản trị, Giám đốc chưa xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm theo tình hình thực tế, chưa có các hình thức liên doanh liên kết với tổ chức, doanh nghiệp. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thiết bị chưa được các HTX quan tâm đúng mức và còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước,....

Ban quản trị các HTX phần lớn là người lớn tuổi, trình độ chuyên môn thấp, chưa được đào tạo về kỹ năng quản lý, điều hành,... nên còn nhiều lúng túng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động. Tính đến ngày 15/12/2020, trong tổng số 75 cán bộ chủ chốt của HTX thì có 54 người chưa qua đào tạo, 01 sơ cấp, 08 trung cấp/cao đẳng, 12 đại học (chủ yếu là kế toán và cán bộ chuyên môn).

Cấp ủy và chính quyền địa phương ở một số xã chưa thật sự quan tâm, sâu sát đến tình hình hoạt động của HTX. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của HTX về Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện chưa kịp thời đã ảnh hưởng phần nào đến công tác tổng hợp, đánh giá số liệu tình hình phát triển KTTT, HTX trên địa bàn huyện.

Năng lực nội tại của nhiều HTX đang hoạt động trên địa bàn huyện còn yếu, thiếu nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực; sự gắn kết lợi ích giữa HTX và thành viên còn mờ nhạt, lợi ích kinh tế trực tiếp do HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều. Việc liên kết, liên doanh giữa HTX với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao.

1.3. Về Hộ kinh doanh:

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì hộ kinh doanh ngày càng đóng vai trò quan trọng và đáng kể trong tạo ra của cải vật chất, hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2020 khi các hoạt động kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng các hộ kinh doanh trên địa bàn Huyện vẫn duy trì và phát triển ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Huyện trong thời gian qua.

Bên cạnh đó hộ kinh doanh có nhiều hạn chế về năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, trình độ quản lý... dẫn đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp; đóng góp và tăng trưởng kinh tế còn mờ nhạt.

Giai đoạn 2016-2020: Tổng số hộ kinh doanh thành lập mới là 1.441 hộ và thu hồi 446 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đến nay trên địa bàn Huyện có 5.588 hộ đăng ký kinh doanh với tổng số tiền đăng ký 383.885 triệu đồng.

Nguyên nhân biến động của hộ kinh doanh:

Do tác động của dịch Covid-19 đến sự phát triển hoạt động của hộ kinh doanh.

Các hộ đăng ký kinh doanh nhưng thực tế không kinh doanh mà chủ yếu là để vay thế chấp ngân hàng.

II. Tình hình, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của địa phương năm 2020: chương trình đào tạo, tập huấn, hoạt động các câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn (nếu có), những hoạt động nổi bật về khởi nghiệp; mô hình hay, cách làm mới, những dự án khởi nghiệp...; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; định hướng công tác hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị giai đoạn 2021 – 2025.

2.1 Tình hình, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của địa phương năm 2020:

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc phát động phong trào thi đua “Khởi nghiệp trong thanh niên” năm 2020 nhằm mục đích:

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, khát khao khởi nghiệp cho giới trẻ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích tạo ra các hình thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện đã đề ra; thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020.

- Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ Huyện nhà về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

- Kịp thời biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào “Khởi nghiệp trong thanh niên”.

Ủy ban nhân dân Huyện triển khai đồng bộ, phối hợp hiệu quả, kết hợp các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ... đang triển khai của ngành, địa phương để cùng thực hiện hiệu quả.

2.2.Chương trình đào tạo, tập huấn, hoạt động các câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn (nếu có).

Thực hiện chương trình đào tạo của Tỉnh trong năm Huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cử công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch tham dự khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại địa phương dành cho cán bộ chuyên trách” do Khu Công nghệ Phần mềm - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3 Những hoạt động nổi bật về khởi nghiệp; mô hình hay, cách làm mới, những dự án khởi nghiệp...;

Phát huy hiệu quả hoạt động CLB khởi nghiệp của Huyện để đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong năm 2020, đã ra mắt Mô hình cà phê “Điểm hẹn thanh niên”, chương trình quy chế hoạt động của mô hình gắn với sinh hoạt theo quy chế của CLB khởi nghiệp Huyện định kỳ 02 tháng 01 lần; Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình chi tiết sinh hoạt 06 lần trong năm, với các chủ đề nhằm hướng dẫn, gắn kết các thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn Huyện, tổ chức tham quan các mô hình khởi nghiệp, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh, đây là mô hình thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên trên địa bàn có địa điểm để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mô hình làm kinh tế có hiệu quả, trao đổi về nguồn vốn khởi nghiệp. Đồng thời đây là nơi để Huyện thường xuyên gặp gỡ trao đổi, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật cho thanh niên và nắm bắt kịp thời nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ hữu hiệu và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Ủy ban nhân dân Huyện đã đồng hành cùng thanh niên trong việc đăng ký sản phẩm mít Vietgap của bạn Lưu Phước Thọ, xã Phú Hựu; vận động bạn Huỳnh Hoàng Hưng, xã Tân Nhuận Đông đăng ký sản phẩm OCOP (sản phẩm gạo thơm Nha Môn) năm 2020; thành lập mới 14 tổ hợp tác theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nâng tổng số toàn Huyện có 25 tổ hợp tác thanh niên để phát triển kinh tế,...Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn (Dự án mở rộng nhà xưởng của công ty Amproyal của bạn Trương Lê Huy Hoàng, xã Tân Bình, với số tiền 571 triệu đồng), quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp (Dự án sản xuất rượu Atiso đỏ của bạn Tăng Thị Thanh Hương, xã Tân Nhuận Đông, với số tiền 50 triệu đồng), vốn vay được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (gần 3 tỷ đồng).

Trong năm 2020, Huyện đã đồng hành và hỗ trợ hai dự án thanh niên tham gia cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020” do Trung ương Đoàn phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức và cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020” do Tỉnh tổ chức: kết quả dự án Ngôi nhà mơ ước của bạn Lê Minh Sơn, xã Tân Bình đạt giải ba và giải chuyên đề dành cho dự án thuyết trình ấn tượng; dự án phân bón hữu cơ từ phế phẩm lục bình của bạn Lê Kim Yến, xã Hoà Tân đạt giải khuyến khích và giải chuyên đề cho dự án thân thiện môi trường do Tỉnh tổ chức.

*** Một số mô hình nổi bật trong nông nghiệp:**

- Mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên giao tiến bộ khoa học cho nông dân, nổi bật là mô hình trồng rau sạch thủy canh tại xã Phú Hựu, diện tích 500 m²/hộ.

- Mô hình chăn nuôi heo theo hướng an toàn; triển khai dự án trồng rau hữu cơ thuộc “Dự án Phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp” đã được Lãnh

đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trưởng đại diện tổ chức Seed to Table ký kết ngày 26/11/2019.

- Ra mắt quầy hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Châu Thành tại xã An Nhơn.

- Hướng dẫn điểm tham quan vườn trái cây sinh thái Tám Sáng hoạt động trở lại dịp lễ 30/04 và 01/05, có khoảng 500 lượt khách đến tham quan chụp ảnh, tổng doanh thu khoảng 50 triệu đồng. Ra mắt điểm tham quan vườn trái cây Thanh Hiền tại ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình.

- Mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Có 02 đơn vị, gồm:

- + Ông Nguyễn Hữu Minh, ngụ xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, có đơn xin thuê đất: “Mở Công ty thu mua nông sản cho nông dân và xây dựng bãi đỗ xe để vận chuyển hàng hóa” (khu đất Công an Huyện cũ).

- + Bà Trần Thị Trang Như – Công ty Sài Gòn TPC có đơn xin thuê đất lập dự án Trang trại nông nghiệp kiểu mẫu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (khu đất trại giống, xã Phú Long); đầu tư nhà kho hợp tác xã nông nghiệp sơ chế, bảo quản nông sản (khu đất Công an Huyện cũ).

- Huyện thực hiện Chương trình OCOP có 17 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCCOP từ 3 đến 4 sao theo Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm. Ra mắt 02 Hội quán (*Thuận Hòa Hội quán, xã Tân Phú Trung, và Bình An Hội Quán ở xã Tân Phú*). Đến nay, toàn Huyện có 12 hội quán, với tổng số 558 hội viên hoạt động ổn định.

2.4 Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; định hướng công tác hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị giai đoạn 2021 – 2025.

2.4.1 Khó khăn, vướng mắc:

Do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, thách thức, phải thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đồng thời phải duy trì phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, khó khăn và cấp thiết là giải quyết bài toán liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa của người dân.

Một số Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp khởi nghiệp mới được hình thành, còn yếu kém năng lực, phát triển mang tính tự phát, vội vã thành lập doanh nghiệp khi chưa đủ điều kiện chín muồi (thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, chưa thể mua sắm được trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm tìm đầu ra sản phẩm vững chắc...), nên một số doanh nghiệp ra đời nhưng không hoạt động được, hoặc hoạt động cầm chừng và cuối cùng rơi vào tình trạng khó khăn, dẫn tới phá sản.

2.4.2 Kiến nghị và định hướng công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian tới:

Hỗ trợ huyện phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hỗ trợ cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới.

Hỗ trợ huyện về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp và thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng

Trong thời gian tới đề nghị có chính sách hỗ trợ tái sản xuất vay vốn, thế chấp tài sản để vay vốn, bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. Có cơ chế ưu tiên để sản phẩm, dự án khởi nghiệp có nhu cầu khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn vay.

Tạo điều kiện cho các DNNVV trên địa bàn huyện Châu Thành tham gia các đề án hỗ trợ doanh nghiệp của Tỉnh.

Các ngành chuyên môn của Tỉnh hỗ trợ các sản phẩm khởi nghiệp của huyện được tham gia trưng bày, giới thiệu, kết nối sản phẩm do Tỉnh phối hợp tổ chức, để mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương.

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Tạo điều kiện cho các hộ có sản phẩm khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham quan học tập kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hay. Công tác tổ chức tập huấn khởi nghiệp: tiếp tục tạo điều kiện cho hộ gia đình có sản phẩm khởi nghiệp tham gia tập huấn do tỉnh tổ chức; mở các lớp tập huấn cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp tại địa bàn huyện.

Mở lớp tập huấn tiếp cận kiến thức Công nghệ; bảo quản sản phẩm; Kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm; thủ tục, điều kiện tham gia OCOP; Hướng dẫn chế biến các sản phẩm từ nhãn, khoai lang, ổi, thanh long,...

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2016 – 2020./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng TC – KH Huyện;
- Phòng NN và PTNT Huyện;
- Phòng KT và HT Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, NC(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thanh Dũng